

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ Thai PBS เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ	ใช้หวัดใหญ่ระบาด -เสนอข่าว นายปิยะชนก ลิมปะพันธ์ รองผู้บังคับการด้านกำกับคณะวชิราวุธวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประกาศหยุดเรียน 7 วัน เนื่องจากมีนักเรียนติดเชื้อหวัดใหญ่สายพันธุ์เอ กว่า 30 คน หากปล่อยไว้อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ ขณะนี้ได้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเรียน ห้องนอน ห้อง อาหาร ตีคณະทุกตึกแล้ว -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือสถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเข้าก่อนเข้าเรียน พร้อมแนะนำประชาชนให้ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคหวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดใหญ่ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เพจ Drama-addict	แซ่ 'หมูหยองทำจากลำลี' -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่า หมูหยองที่ทำหน้าขนมปังและหน้าวaffle ทำมาจากลำลี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ว่า ห้องปฏิบัติการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจวิเคราะห์หมูหยอง-ไก่หยองในปี 2559-2560 ด้านกายภาพ ตรวจไม่พบเส้นใยของลำลีในทุกตัวอย่าง ด้านชีวโมเลกุล มีทั้งพบเฉพาะดีเอ็นเอหมูอย่างเดียว และพบทั้งดีเอ็นเอหมูและไก่ผสมกัน ส่วนอาหารที่ระบุบนฉลากว่าเป็น “ไก่หยอง” พบดีเอ็นเอของไก่เท่านั้น สำหรับข่าวที่ว่านำหมูหยองไปล้างน้ำแล้วมีสีละลายออกมานั้น สาเหตุมาจากสีน้ำตาลของหมูหยอง เกิดขึ้นจากคาร์เมลลอน้ำตาล สีของซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆ เมื่อล้างน้ำจึงสามารถละลายออกมาได้ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ตามปกติ
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน ในเด็กหญิงชั้นป.5 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ จะเริ่มฉีดในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ส่วนข้อกังวลว่าวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์น่าจะดีกว่าชนิด 2 สายพันธุ์นั้น ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทั้ง 2 ชนิดให้ผลในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกไม่แตกต่างกัน และสามารถใช้ทดแทนกันได้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ส่วนสายพันธุ์ 6 กับ 11 ที่อยู่ในวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์นั้น เป็นการป้องกันโรคหูดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มชายรักชาย ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้วางแผนดำเนินการมาหลายปีให้เด็กได้วัคซีน เพื่อหวังผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกในอีก 20-30 ปีข้างหน้า ซึ่ง สธ.ได้เสนอวัคซีนทั้ง 2 ชนิดเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผู้จัดการออนไลน์ NBT	วันไอโอดีนแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ว่า ไอโอดีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก การขาดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันตลอดเวลา โดยต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจัดทำระบบเกลือเสริมไอโอดีนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่าย การกระจาย และการเลือกบริโภคของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอาหารทะเล เพื่อให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการไอโอดีนมากกว่าคนปกติ ต้องกินยารักษาเสริมไอโอดีนวันละ 1 เม็ดทุกวัน ตั้งแต่เริ่มที่รู้ว่าตั้งครรภ์จนถึงคลอด และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน</p>	<p>สร้างที่ปรึกษาปัญหาวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหานักเรียนและวัยรุ่น โดยจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรทั้งสายสาธารณสุขและสายครู ที่ให้บริการในศูนย์ให้คำปรึกษานักเรียนวัยรุ่น (Psychosocial care) ในโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องลาเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ www.thaiteentraining.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อเรียนจบและสอบผ่านการประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการให้บริการคำปรึกษาวัยรุ่นออนไลน์</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>โครงการ รพ.พระราชรัฏ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ผั่น ผอ.รพ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เปิดโมเดลโรงพยาบาลพระราชรัฏ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว โดยเป็นการร่วมลงทุนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน มีการจัดสร้างห้องพิเศษ 20 ห้อง รวม 40 เตียง รองรับประชากรได้ประมาณ 1 หมื่นคน ประชาชนผู้บริจาคเงินวันละ 3 บาท จะได้สิทธิการใช้ห้องพิเศษฟรีเมื่อป่วย ขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว 38 แห่ง โดยจะแบ่งโครงการออกเป็น 3 ระยะ 1.โรงพยาบาลที่ต้องการทำแต่ขาดเงินสำหรับปรับปรุงสภาพห้องพิเศษให้ดี ประมาณ 18 แห่ง คิดว่าสธ.สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เริ่มดำเนินการได้ภายใน 3-4 เดือน 2.โรงพยาบาลที่ยังไม่มีอาคาร ประมาณ 20 แห่ง ต้องเขียนขอบประมาณสนับสนุนแห่งละ 50 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลบ้านหมออยู่ในระยะนี้ 3.การขยายโครงการออกไปทั่วประเทศ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ สคร.ที่ 7 จ.ขอนแก่น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ และรพ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ โดยจะมีรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปบริการตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยโรควัณโรคภายในเรือนจำ</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>ชายเมียนมาเป็นลมเสียชีวิตบน BTS</p> <p>-เสนอข่าว ชายวัย 51 ปี หมตสติบนสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เจ้าหน้าที่ได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ห้องปฐมพยาบาลของสถานี และประสานแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้ามาดูอาการ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เบื้องต้นคาดว่า มีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch